

HƯNG HÀ

Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Nhằm bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến, hiện nay, huyện Hưng Hà đang quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư.



Những đoạn đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công tiến hành cắm biển báo hiệu và tổ chức thi công.

hộ dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt gần 73,5% diện tích, chiều dài tuyến đã GPMB 4,6/6,3km. Hoàn thành phương án của 79 hộ để trình ký; đang tổ chức xây dựng phương án đối với 71 hộ. Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà Nguyễn Thanh Tuyên cho biết: Những ngày này, huyện đang tập trung mọi nguồn lực, thời gian, gian, hoãn các công việc chưa cần thiết để hoàn thành công tác GPMB dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến, bảo đảm đúng kế hoạch. UBND huyện đã tổ chức giao ban lãnh đạo huyện, các phòng, ban liên quan và 4 xã thuộc dự án để giao nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, thành lập hội đồng GPMB và các tổ giúp việc, tổ công tác tuyên truyền, vận động; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xác minh lại toàn bộ hiện trạng tuyến đường đi qua trên địa bàn huyện. Cùng với

Dự án có tổng chiều dài 7,8km, trong đó 6,3km qua địa bàn huyện Hưng Hà gồm 4 xã: Điệp Nông, Hùng Dũng, Đoàn

Hùng, Thống Nhất. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 160.200m², với 597 hộ có đất, tài sản thu hồi. Đến nay, đã có quyết định thu

hồi 117.726m² của 447 hộ gia đình, cá nhân, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 12,2 tỷ đồng. Đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các

đó, các ngành, đoàn thể, các xã có dự án đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương của Nhà nước và các chính sách bồi thường, đền bù GPMB, từ đó các hộ tích cực phối hợp, sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thực hiện thu hồi.

Điệp Nông là xã có chiều dài tuyến đường nhiều nhất là 2,5km, diện tích đất thu hồi lớn nhất với 74.772m² của 356 hộ. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau dự án triển khai, UBND xã đã chỉ đạo các thôn cho tổ chức họp dân để công bố quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách GPMB. Đã tổ chức bàn giao gần 52.430m² với chiều dài tuyến 1,9/2,5km. Hiện xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ xác minh nguồn gốc đất ở của 35 hộ gia đình, cá nhân; đồng thời quy hoạch diện tích đất tái định cư. Bà Vũ Thị Khái, Bí thư Chi bộ thôn Duyên Nông chia sẻ: Toàn thôn có 575 hộ, trong đó 121 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi phục vụ dự án. Nhờ chú trọng công tác dân vận, thường xuyên xuống tận nhà dân thực hiện vận động một lượt, hai lượt rồi nhiều lượt để mọi người dân ai cũng biết, cũng hiểu một cách rõ ràng các chính sách của Nhà nước về công tác đền bù GPMB nên đến nay hầu hết các hộ đều đồng thuận. Những ngày này, cùng với các ban, ngành của huyện, xã Điệp Nông, Chi ủy, các đoàn thể của thôn tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ còn lại sớm bàn giao mặt bằng.

Ông Trần Xuân Điển, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà



Với chức năng là cơ quan thường trực tham mưu, giúp UBND huyện trong công tác GPMB, thời gian qua, Phòng đã tập trung thẩm định các phương án bồi thường GPMB; tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công được 4km. Thời gian tới, Phòng sẽ tập trung phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, phấn đấu bàn giao mặt bằng những đoạn quan trọng đầu tiên cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Ngọc Lan, Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng



Tuyến đường đi qua địa bàn xã Hùng Dũng có chiều dài 1,7km, thu hồi đất của 90 hộ dân trong xã, chủ yếu là đất nông nghiệp. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chế độ, chính sách bồi thường GPMB công khai nên ngay sau khi dự án được triển khai, hầu hết các hộ dân trong diện GPMB rất đồng tình ủng hộ. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 58 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; 32 hộ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thành lập các tổ công tác để tuyên truyền, vận động người dân hiểu các cơ chế, chính sách của Nhà nước về công tác GPMB.

Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông



Xác định đây là dự án quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên dù rất buồn khi phải xa mảnh đất ông cha, đã gắn bó với mình bao năm qua nhưng gia đình tôi luôn đồng thuận và chấp hành mọi quy định của Nhà nước về công tác GPMB. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn các cơ quan nhà nước tạo mọi điều kiện tốt nhất về giá đền bù, hỗ trợ GPMB để người dân yên tâm chuyển đổi khu tái định cư, sớm ổn định cuộc sống.

MINH NGUYỆT - PHẠM HƯNG

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

ĐÔNG HƯNG

Lòng, lề đường, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm

Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đông Hưng đã phối hợp ra quân giải tỏa vỉa hè, lòng đường, vỉa hè vẫn tiếp tục tái lấn chiếm.

thể của xã Đông Hợp nhiều lần ra quân giải tỏa vỉa hè, lòng đường, vỉa hè vẫn tiếp tục tái lấn chiếm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, nhất là hai bên quốc lộ 10 tiếp tục tái diễn và phức tạp hơn trước. Không chỉ hàng hóa được bày bán chiếm hết vỉa hè của người đi bộ mà một số người dân còn dựng cột,

căng bạt trên vỉa hè để bán hàng vừa gây mất mỹ quan vừa cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Có nhiều hộ bị lực lượng chức năng thu giữ biển quảng cáo, dỡ các vật cản trên vỉa hè hôm trước, hôm sau lại vi phạm. Điều đáng nói là có hộ kinh doanh chỉ cách trục sở xã chưa đến 100m nhưng lại thường xuyên "phốt lờ" Chỉ thị số 04.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài các tuyến đường ở xã Đông Hợp, còn có nhiều điểm khác trên địa bàn huyện Đông Hưng tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vẫn đang diễn ra và chưa được giải quyết dứt điểm. Theo phản ánh của người dân, lực lượng chức năng mới chỉ dừng lại ở việc ra quân xuống đường nhắc nhở, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, chợ cóc... Đặc biệt, khi những đợt ra quân kết thúc, tình trạng lấn chiếm đầu lại vào đấy, gây mất an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn huyện, việc tổ chức triển khai cần được thực hiện ở trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên hơn, cần thực hiện một cách dứt điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

NGUYỄN NGHĨA



Tại tổ 7, thị trấn Đông Hưng, hàng quán chiếm hết vỉa hè nên người mua phải đi xe dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.



Người kinh doanh vô tư dựng bày bán hàng ngay lề đường quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân.



Ngang nhiên phơi hạt nhựa dưới lòng đường 39A đoạn qua địa phận xã Phú Châu.



Không chỉ lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, người phụ nữ này còn dựng cột, căng bạt trên vỉa hè của người đi bộ.

THÁI DƯƠNG

Đồn sức về đích



Tuyến đường trục thôn Vị Thủy, xã Thái Dương được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Là 1 trong 9 xã của huyện Thái Dương đăng ký về đích nông thôn mới cuối năm 2018, đến nay, xã Thái Dương đã cơ bản hoàn thành 14/19 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, xã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành 5 tiêu chí còn lại. Từ một xã thuần nông với xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay góp sức của nhân dân, Thái Dương đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành 14 tiêu chí. Có thể khẳng định, một trong những thành công lớn nhất của xã trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là đã huy động được một nguồn lực lớn từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân và con em xa quê. Qua 7 năm xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp 130.250m² đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông và thủy lợi nội đồng, đào đắp hơn 120.000m³ bờ vùng, bờ thửa, bê tông hóa 29,5km đường giao thông...

Tuyến đường trục thôn Vị Thủy được gọi là đường NTM kiểu mẫu tại Thái Dương. Tuyến đường được hoàn thành từ năm 2017 với chiều dài gần 2km, rộng 5,5m, kinh phí xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân trong thôn và ủng hộ của con em xa quê. Anh Phạm Tiến Dũng, Trưởng thôn Vị Thủy cho biết: Để xây dựng con đường, thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc, thống nhất, ngoài huy động mỗi khẩu đóng góp 1,2 triệu đồng, số kinh phí còn lại vận động con em quê hương thành đạt ủng hộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thôn đã huy động được gần 4 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 1 hộ ủng hộ trên 2 tỷ đồng. Nhờ vậy, tuyến đường sớm được thi công hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, rộng hơn so với dự định ban đầu. Để góp phần cùng xã về đích NTM cuối năm 2018, thôn Vị Thủy hiện cần hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất nhà văn hóa. Chính quyền thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc để thống nhất tổ chức xây dựng, tu sửa nhà văn hóa bảo đảm theo tiêu chí NTM.

Để kịp về đích NTM, Thái Dương đang tích cực triển khai hoàn thành 5 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí số 2 về giao thông (hoàn thiện 4km đường giao thông nội đồng), tiêu chí số 3 về thủy lợi (hoàn thiện 1,5km kênh cấp 1 loại 3), tiêu chí số 5 (xây mới 2 phòng học trường mầm non xã, khu nhà hiệu bộ), tiêu chí số 6 (hoàn thiện công trình trung tâm nhà văn hóa và trụ sở UBND xã, sân thể thao), tiêu chí số 17 (hoàn thiện khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung). Theo ông Đào Trọng Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã: Để hoàn thành các tiêu chí này, xã cần phải huy động nguồn kinh phí gần 10 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư hoàn thiện gần 8 tỷ đồng, trả nợ công xây dựng cơ bản gần 2 tỷ đồng. Để có kinh phí, xã đã quy hoạch và tổ chức đấu giá 24 lô đất tại khu vực đối diện trụ sở UBND xã, dự kiến thu 9,6 tỷ đồng. Hiện nay xã đang tích cực đấu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực đấu giá quyền sử dụng đất này. Ngoài ra, xã còn vận động một doanh nghiệp là con em xa quê ủng hộ 2,7 tỷ đồng để triển khai xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Từ nguồn đấu giá đất, xã hội hóa và kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương cơ bản bảo đảm nguồn lực để hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2018. Tuy nhiên, để kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất sớm được triển khai, xã đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực đã được quy hoạch theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN